

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๙๐๘



ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กำหนดแผนขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษาท้องถิ่น และผลการประเมิน PISA ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Action Plan) โดยกำหนดแผนระยะต่อไป คือ การจัดอบรมโครงการ Technology and AI for Education : ยกระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ด้วยเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ (AI) สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในยุคดิจิทัล เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ดิจิทัลและ AI รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ตลอดจนสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับจริยธรรม และความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ AI อย่างมีความรับผิดชอบ โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างสมรรถนะ ผู้เรียนในยุคดิจิทัล ซึ่งสอดคล้องกับการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล PISA และทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ (21st Century Skills) โดยกำหนดจัดอบรม จำนวน ๒ รุ่น ณ โรงแรมเล็กซานเดอร์ ถนนรามคำแหง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ดังนี้

รุ่นที่ ๑ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๑ เมษายน ๒๕๖๘ (เลื่อนกำหนด การอบรมจากเดิมระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๙ มกราคม ๒๕๖๘)

รุ่นที่ ๒ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๘ (คงเดิม)

เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นนโยบายที่สำคัญของกระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นในการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผลการประเมิน PISA 2025 จึงขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ได้ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม พิจารณาให้ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ บุคลากร ทางการศึกษา และครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เข้าร่วมการฝึกอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด โดยชำระค่าลงทะเบียนอัตราคนละ ๗,๕๐๐ บาท (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) เป็นค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการฝึกอบรม สำหรับค่าใช้จ่ายระหว่างการเดินทางไปราชการให้เบิกจากต้นสังกัด ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบ จำนวนและรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมได้ที่ <https://shorturl.at/Zse2Q> พร้อมทั้งขอให้ตอบแบบแจ้งความประสงค์ เข้ารับการอบรมผ่าน QR Code ภายในวันศุกร์ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๘ เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารการดำเนินงาน และแจ้งให้ผู้เข้ารับการอบรมจองตั๋วโดยสารเดินทางเข้าอบรมหลังจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีหนังสือ แจ้งประกาศรายชื่อผู้ที่ชำระค่าลงทะเบียนและมีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมในโครงการดังกล่าวแล้วเท่านั้น รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ท้ายหนังสือนี้



กองส่งเสริมและพัฒนากิจการการศึกษาท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
โทร. ๐-๒๒๕๑-๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๑๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sarabab@dla.go.th

ผู้ประสานงาน : ๑. นางสาวกัลย์สุดา มาเยอะ โทร. ๐๘๔ ๖๑๑ ๙๐๓๙

๒. นางสาวรัตติยา วงศ์กาญจนนา โทร. ๐๙๖ ๘๑๙ ๔๖๘๗

แบบแจ้งความประสงค์ฯ

ตรวจสอบฯ



shorturl.at/uUhFJ

shorturl.at/Zse2Q